



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คมชัดลึก ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สยามรัฐ แนวหน้า</p>	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวภายหลังการประชุมคกก.ควบคุมมลพิษ ว่า ที่ประชุมมีการพิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยจะยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ หากปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกิน 75-100 มคก./ลบ.ม. ให้ผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ หากมีค่าฝุ่นเกิน 100 มคก./ลบ.ม.ให้เรียกประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณามาตรการแก้ไข ก่อนนำเสนอนายกฯใช้อำนาจหรือขอสั่งการเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ส่วนเรื่องประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการปรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ 25 มคก./ลบ.ม. ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุป สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินจริงจนประชาชนแตกตื่น สธ.จะดำเนินทางกฎหมายกับเพจที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน</p> <p>-นายจักษพันธ์ ฬิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดโครงการถนนอากาศสะอาด มีผู้แทน สธ. คพ. บก.จร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมปล่อยขบวนเดินรณรงค์ภายใต้แนวคิด อากาศสะอาดเพื่อเราทุกคน หรือ Clean Air for All</p> <p>-ศาลเจ้าไต้สงก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จนท.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้งดจุดธูปเพื่อลดผลกระทบต่อฝุ่นละออง โดยเริ่มรณรงค์ให้งดจุดเทียนตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมาที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากใกล้เทศกาลตรุษจีน และเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล</p> <p>-กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กทม.และปริมณฑล มีค่าฝุ่นอยู่ที่ 36-70 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ที่เกินมาตรฐาน ได้แก่ ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, ริมถนนคูขุนานพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร</p>
<p>คมชัดลึก เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง ThaiPBS</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข่าวโรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ว่า ไม่พบเด็กนักเรียนป่วยจากผลกระทบเฉียบพลันของฝุ่น PM 2.5 แต่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้ง 2 แห่งได้ใช้ดุลพินิจในการปิดการเรียนชั่วคราว ตั้งแต่ 23-25 ม.ค. เพื่อป้องกันผลกระทบกับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเล็ก โดยมีทีมแพทย์จากรพ.ไปให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแล้ว ส่วนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ปิดเรียนเนื่องจากพบเด็กนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่หลายราย ซึ่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ลงพื้นที่และวางแผนร่วมกับผู้บริหารในการประกาศปิดโรงเรียน และจะร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนต่อไป</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวถึงผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในผู้ป่วยที่ฉีดฟิลเลอร์ ว่า สถาบันฯ เคยได้รับผู้ป่วยที่เข้ามาปรึกษา 3 ราย เป็นชานนครปฐม 2 ราย และสมุทรปราการ 1 ราย โดยผู้ป่วยฉีดฟิลเลอร์ที่ค้างจากคลินิกเอกชน และค้างเบี้ยวเนื่องจากเกิดอาการคันและเกาบริเวณที่ฉีด ทั้งนี้ ในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังฉีดฟิลเลอร์ ห้ามโดนตำแหน่งที่ฉีดเด็ดขาด เพราะจะทำให้เบี้ยวผิดรูปได้</p>
<p>เว็บไซต์อมรินทร์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สมิทธิ สุขทรัพย์ศรี แพทย์เวชปฏิบัติ ประจำห้องฉุกเฉิน รพ.บางมด เปิดเผยกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความและภาพ ระบุว่ามีอาการป่วยจนอาเจียนเป็นเลือด คาดสาเหตุมาจากฝุ่นละออง PM 2.5 ว่า บุคคลทั่วไปหากสูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่กี่วัน อาจไม่ส่งผลให้มีอาการไอ อาเจียนเป็นเลือดได้ การสูดดมฝุ่นละอองในระดับความเข้มข้นที่เป็นอยู่ในกทม. หากมีโรคเดิมเกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาจกระตุ้นให้โรคกำเริบได้ โดยเฉพาะโรคปอดอักเสบ โรคมะเร็งปอด หรือวัณโรค รวมทั้งผู้มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น โรคหอบหืด และหากรักษาไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ วิธีป้องกันที่ง่ายที่สุดคือการใส่หน้ากากอนามัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>แนวหน้า</p> <p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.ดร.คิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.นิดา แกลงข่าวว่า ยังมีสารโลหะหนักและจุลินทรีย์ติดมากับฝุ่นด้วย เนื่องจากฝุ่น PM2.5 สามารถเข้าไปในส่วนลึกถึงก้านหรือซั้วปอดได้ จึงนำสารโลหะหนักและจุลินทรีย์ก่อโรคเข้าไปด้วย ซึ่งในอากาศมีสารโลหะหนักอีกหลายชนิด รวมถึงสารก่อการกลายพันธุ์ และสารก่อมะเร็ง แต่ไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้ จึงควรมีการเฝ้าระวังประเด็นเหล่านี้ด้วย</p> <p>-เสนอบทความ สธ.ตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีมาตรการเข้มข้นในพื้นที่สีแดงและสีส้ม เน้นกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานกลางแจ้ง ผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็ก และผู้สูงอายุ</p>
<p>ทีวีทุกช่อง</p> <p>แนวหน้า</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>thaigov.go.th</p>	<p>เปิดรพ.เวชชารักษ์ ลำปาง</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดรพ.เวชชารักษ์ ลำปาง โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ 105 ราย</p>
<p>ข่าวสด แนวหน้า</p> <p>สวท.</p> <p>thaigov.go.th</p>	<p>มอบนโยบาย รพศ./รพท.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร รพศ./รพท. ประจำปี 2562 และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นเลิศ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการเป็นเลิศหรือการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า</p>
<p>สวท.</p> <p>thaigov.go.th</p> <p>bangkokbiznews.com</p>	<p>เปิดบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง รพ.ร้อยเอ็ด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง “บ้านปันน้ำใจ ไทยเพิ่มพูน” รพ.ร้อยเอ็ด รองรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฉายแสงตั้งแต่ 15 วันถึง 2 เดือน ซึ่งการเดินทางไปกลับทุกวันหรือต้องเช่าที่พัก สร้างความลำบากให้ผู้ป่วยและญาติ และต้องเสียค่าใช้จ่าย</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคเบาหวาน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ฉัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การควบคุมอาหารและกินอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่ถูกต้องส่วนกับความต้องการของร่างกาย เป็นวิธีหนึ่งในการรักษาและป้องกันโรคเบาหวานได้</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า เบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดได้ โดยเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม ออกกำลังกาย และควรใช้ยาตามคำสั่งแพทย์เพื่อลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น</p>
<p>มติชน โปสทูเดย์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>สวท. สำนักข่าวไทย</p> <p>maticion.co.th</p> <p>mgronline.com</p> <p>tnamcot.com</p>	<p>องค์การเภสัชฯได้รับรางวัลระดับโลก</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวยกิจ รอง ผอ.อภ. กล่าวว่า อภ.ได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับรางวัล Honorable Mention Facility Of The Year Awards 2018 ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลก จากสมาคม ISPE ที่มีสมาชิกกว่า 18,000 ราย ใน 90 ประเทศ มอบให้กับโรงงานผลิตยาและเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยคณะกรรมการตัดสินเห็นว่าโรงงานผลิตยารังสิต 1 มีการออกแบบด้านคุณภาพ และมีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งเป็นโรงงานที่มุ่งหวังผลิตยาที่มีคุณภาพให้ผู้ป่วยเอตส์ได้เข้าถึงยาดี มีคุณภาพ ส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาว และดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งนี้ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ผลิตยาต้านไวรัสเอตส์ และยาทั่วไปในหมวดยาแคปซูลและยาเม็ด ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา GMP-PIC/S จากอย. และได้รับการรับรองโรงงานจากองค์การอนามัยโลก ในส่วนของยาต้านไวรัสเอตส์ ยาเอฟฟาไวเรนซ์ มีสายการผลิต 4 สาย แบ่งเป็น ยาแคปซูล 1 สาย และยาเม็ด 3 สาย มีกำลังการผลิต 1,700 ล้านเม็ด/แคปซูลต่อปี และในระยะเวลา 5 ปี จะเพิ่ม Pilot Plant และสายการผลิตที่ 5 รองรับการผลิตยาเม็ดและการบรรจุยาแผงแบบความเร็วสูง คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เว็บไซต์ one31.net innnews.co.th dailynews.co.th tmn thailand.com thairath.co.th mgronline.com khaosod.co.th,siamrath.co.th matichon.co.th,tamcot.com</p>	<p>ในอนาคตเป็น 4,500 ล้านเม็ด/แคปซูลต่อปี</p> <p>ร้องเรียนคดีผู้ป่วยออทิสติกพรากผู้เยาว์</p> <p>-เสนอข่าว พ่อแม่ของนายฝน จิมา อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาคดีพรากผู้เยาว์ ด.ช.ชูลุยผิว ชาวเมียนมา วัย 2 ขวบ ที่เสียชีวิตในบ่อน้ำกลางไร่อ้อยที่ จ.สุพรรณบุรี ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป. เพื่อขอให้ช่วยทำคดีการเสียชีวิตของน้องชูลุยผิว เนื่องจากเห็นว่าการทำงานของตำรวจ สภ.สระยายโสม ไม่ถูกต้อง หลังนายฝนซึ่งเป็นออทิสติกถูกจับกุมตัวนำส่งสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อวิเคราะห์สติปัญญา และแพทย์ยังไม่ได้รับรองสติปัญญานายฝน แต่ พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุ่มงเกษตร ผบก.ภ. จว.สุพรรณบุรี แถลงข่าวว่าแพทย์ยืนยันค่าให้การของนายฝนเชื่อถือได้</p>
<p>มติชน bangkokbiznews.com prachachat.net matichon.co.th mol.go.th thaigov.go.th</p>	<p>ประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานประชุมทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคประมง พ.ศ.2550 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการแพทย์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตัวแทนชาวประมง 22 จังหวัดชายทะเล เข้าร่วม มีข้อสรุปว่า เปิดโอกาสให้สามารถซื้อประกันสุขภาพของสธ. ควบคู่กับประกันของภาคเอกชน ทดแทนการเข้าอยู่ในระบบประกันสังคม</p>
<p>เว็บไซต์ workpointnews</p>	<p>ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว เพจศูนย์เรียนรู้สุขภาพ (สสส.) เผยแพร่ข้อความว่า หลังจากมีประกาศจากสธ. ยุติไขมันทรานส์ ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามประกาศฯ ห้ามใช้โอกาสนี้ในการโฆษณาว่า "ปราศจากไขมันทรานส์" หรือ "ไขมันทรานส์ 0%" บนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจทำให้ผู้บริโภคสับสนและเข้าใจว่าปลอดภัย ไขมัน ไขมันอิ่มตัวสูงอยู่ ดังนั้น จึงให้ใช้ข้อความ "ปราศจาก/ไม่ใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งเป็นแหล่งหลักของไขมันทรานส์" แทน และแสดงปริมาณไขมันทรานส์ได้เฉพาะในฉลากโภชนาการแบบเต็มเท่านั้น โดยแสดงไว้ที่ตำแหน่งใต้ไขมันอิ่มตัว หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท</p>
<p>workpointnews.com</p> <p>มติชน คอลัมน์ จับกระแส ภูมิภาค</p>	<p>โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 9 เป็นประธานประชุม "โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3" และกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ สะสมกว่า 1.7 ล้านคน เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน 7 หมื่นกว่าคน</p> <p>นพ.วิฑิต สฤษฏีชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า การจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ต้องอาศัยความรักและความกลัว ดังนั้นคนทำงานจึงต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ ในแต่ละบุคคล นำความรักและความกลัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่การเลิกบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เผยว่า องค์การอนามัยโลกระบุว่าแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง 2,615 คน และมีผู้ที่เสียชีวิตจากควันบุหรี่ 6,500 คน จึงเชิญชวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ โดยสอบถามและสมัครได้ที่ อสม. หรือสถานบริการใกล้บ้าน</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ส่งมอบ 'หุ่นยนต์ผ่าตัดสมอง'</p> <p>-เสนอข่าว ดูน บอดี้สแลม ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองตัวแรกในเอเชียแปซิฟิก ให้กับรพ.พระมงกุฎเกล้า</p>
<p>มติชน</p>	<p>โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ</p> <p>-เสนอภาพข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดโครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล 878 อำเภอทั่วประเทศ และกทม. ณ วัดหนองบอนบุญญาราม อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี</p>
<p>siamrath.co.th ch3thailand.com</p>	<p>พบจิ้งเหลนในข้าวหลาม</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิป ระบุว่า ข้าวหลามจากสถานีรถไฟ จ.สุรินทร์ ภายในมีจิ้งเหลนนอนขดอยู่ในข้าวหลาม ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พบมีแม่ค้าหาบเร่ขายข้าวหลาม ถั่ว และขนมต่างๆ หมุนเวียนหลายราย โดยแม่ค้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
thairath.co.th	หอบเร่รายหนึ่งเปิดเผยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่ระหว่างการทำข่าวหลามอาจไม่ได้เคาะดูไม้ไฟให้ตี
ผู้จัดการออนไลน์	<p>แผนระดับ 3 ในยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>-เสนอข่าว สภาพัฒนาเปิดเผยบัญชีแผนระดับ 3 ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านแล้ว 47 แผน 19 กระทรวง โดยสิ้นปี 2561 ผ่านครบแล้ว 5 แผน ได้แก่ 1.ร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560 - 2564) ของก.วัฒนธรรม 2.แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี พ.ศ.2560 - 2579 3.ร่างแผนยุทธศาสตร์วิเศษ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ของ สธ. 4.แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ของก.แรงงาน และ 5. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ. 2560 - 2564) ของก.แรงงาน</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p>คำรักษา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า หลังจากกรม.เห็นชอบให้ราคายา-เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุม คงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล โดยมีตัวแทนจากกรมการค้าภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภาคประชาชน รพ.รัฐและเอกชน และอาจมีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยร่วมด้วย เพื่อให้ทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลใน รพ.เอกชนชัดเจน สมเหตุสมผล แต่การกำหนดราคากลางหรือตายตัว เห็นว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบริการของรพ.เอกชนจัดเป็นบริการทางเลือกที่มีหลายระดับ</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มธุรกิจประกันภัยส่วนใหญ่สนับสนุนการควบคุมค่ายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เนื่องจากบริษัทประกันหลายแห่งประสบปัญหาขาดทุน หลังถูก รพ.เอกชนเรียกเคลมค่ารักษาพยาบาลสูงเกินความจำเป็น โดย ม.ล.จิระเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.กรุงเทพประกันชีวิตฯ เปิดเผยว่า ในระยะสั้นจะยังไม่ทำให้ค่าเบี้ยประกันด้านสุขภาพลดลง แต่ในระยะต่อไปต้องดูรายละเอียดของการควบคุม หากทำให้อัตราค่าเคลมประกันลดลง บริษัทประกันก็พร้อมจะปรับลดค่าเบี้ยลงตาม</p> <p>ทั้งนี้ วันที่ 31 ม.ค. คณะอนุกรรมการที่มี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน จะประชุมนัดแรกเพื่อหารือรายละเอียดจากข้อมูลทุกฝ่าย มากำหนดกรอบการพิจารณากำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย</p>
เว็บไซต์ nationhealth เว็บไซต์มติชน	<p>เตือนการแอบถ่ายภาพผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เตือนกรณีมีสื่อเผยแพร่รูป นายสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินอาวุโส ที่ป่วยและนอนพักอยู่ในรพ.ศิริราช ว่า เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคล เสี่ยงต่อความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และหากผู้ที่ถ่ายรูปเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข ยังผิดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ อาจถูกสภาวิชาชีพลงโทษด้วย</p>
www.77kaoded.com	<p>ร้องเรียน ผอ.รพ.กระบี่ จ.ระนอง</p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รพ.กระบี่ จ.ระนอง จำนวน 16 คน ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นพ.สสจ.ระนอง โดยมี นพ.นรเทพ อัครพัชระ รองนพ.สสจ.ระนอง เป็นผู้รับเรื่อง ระบุว่า ผอ.รพ.กระบี่ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม ไม่ค่อยมาทำงาน ใช้อภิสิทธิ์ มีการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว ใช้จ่ายเงินสวัสดิการของรพ.โดยไม่มีรายละเอียดการใช้เงิน นำเงินสวัสดิการไปซื้อสลากออมสิน 5 แสนบาท เมื่อใกล้เกษียณและปิดบัญชีแล้วไม่รู้ว่าจะเงินสตออยู่ที่ใด และงานก่อสร้างภายในรพ.มีช่างรับเหมางานเพียงเจ้าเดียว ส่วนอดีตหัวหน้าบริหารใช้อำนาจข่มขู่ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้แนบรายชื่อผู้ร่วมร้องเรียนเกือบ 50 คน และแนบเอกสารระบุข้อร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบอีก30ข้อ</p> <p>ด้าน นพ.นรเทพ อัครพัชระ รอง นพ.สสจ.ระนอง กล่าวว่า จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุชิต ตระกูลมุกทุตา ผวจ.ยะลา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคหัด จ.ยะลา ว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2562 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,454 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดใน อ.ยะหา อ.บันนังสตา อ.กาบัง อ.เมืองยะลา อ.รามัน อ.ธารโต อ.กรงปินัง และ อ.เบตง ตามลำดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิต 10 ราย สถิติผู้ป่วยลดลง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือของทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการ 4 เคาะ ทำให้ควบคุมการระบาดในพื้นที่ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐออนไลน์	<p>ตะกั่วในขนมปังปีบ</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหาร สุ่มตัวอย่างขนมปังปีบ 5 ตัวอย่าง จาก 5 ยี่ห้อที่วางขายในตลาด มาวิเคราะห์สารตะกั่วปนเปื้อน พบว่า มีขนมปังปีบ 3 ตัวอย่างพบสารตะกั่วปนเปื้อน ซึ่งแม้ปริมาณที่พบยังไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศศธ. แต่ควรระมัดระวัง เพราะหากได้รับสารตะกั่วในปริมาณน้อยแต่เป็นระยะเวลานาน จะเกิดการสะสมในร่างกายทำให้เกิดพิษเรื้อรังจากตะกั่วได้</p>
เว็บไซต์ 77khoqed	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นางศิริลักษณ์ คงหนู ปศุสัตว์อำเภอเมืองตรัง ลงพื้นที่บ้านห้วยเหียง ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง เพื่อสกัดโรคพิษสุนัขบ้า หลังพบว่าชาวบ้านเลี้ยงไว้ถูกสุนัขกัดจนติดเชื้อตายแล้ว 2 ตัว ย้ำขณะนี้สถานการณ์ควบคุมได้ รวมทั้งได้ประสานผู้นำหมู่บ้านให้แจ้งประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัขและแมวต่อเนื่องไปถึง 180 วัน เพื่อควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch